

Số: 707/BC-LĐLĐ

Lai Châu, ngày 02 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Công văn số 6384/TLĐ-VP ngày 11/4/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. LĐLĐ tỉnh Lai Châu báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Thuận lợi

Phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam; sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TW về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" đã đi vào cuộc sống, được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 01/7/2023 mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng của Đoàn viên, người lao động vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh, các cấp công đoàn phát động.

2. Khó khăn

Tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do giá nguyên vật liệu, các chi phí tăng cao đã ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập, đời sống của một bộ phận đoàn viên, người lao động, nhất là Công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

3. Tình hình CNVCLĐ

Số lượng CNVCLĐ: Toàn tỉnh có 26.816 CNVCLĐ, trong đó: LĐLĐ tỉnh quản lý trực tiếp 23.107 CNVCLĐ; CNVCLĐ thuộc các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh là 3.709; Tổng số đoàn viên công đoàn là 26.062, trong đó LĐLĐ tỉnh quản lý trực tiếp 22.997 đoàn viên (đoàn viên công đoàn thuộc khu vực hành

chính sự nghiệp 21.502, khu vực sản xuất kinh doanh 1.495); đoàn viên thuộc các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh là 3.065; có 11 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 778 CĐCS, trong đó: CĐCS khối HCSN 712, CĐCS khu vực sản xuất kinh doanh 67; Nữ chiếm 53,39%.

Chất lượng đoàn viên: Trình độ học vấn THPT 94,98%, THCS 4,74%, Tiểu học 0,37%; Trình độ chuyên môn: Trên đại học 5,34%, Đại học 59,80%, Cao đẳng 13,12%, Trung cấp 15,22%, Sơ cấp 3,48%, chưa qua đào tạo 3,04; Trình độ Lý luận chính trị: Cử nhân và Cao cấp 7,17%, Trung cấp 25,14%, Sơ cấp 13,00%.

4. Tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động

Đại đa số CNVCLĐ có việc làm ổn định, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần được cấp ủy Đảng, chính quyền, chủ sử dụng lao động quan tâm tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị, tạo môi trường làm việc đảm bảo an toàn, thuận lợi, các chế độ chính sách cho NLĐ được đảm bảo. Thu nhập bình quân, khối HCSN 6.300.000đ/người/tháng, khối SXKD 6.400.000đ/người/tháng.

CNVCLĐ phấn khởi, luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất và công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh và tổ chức công đoàn phát động.

CNVCLĐ ngành Y tế và ngành giáo dục mong muốn Đảng, Nhà nước sớm ban hành chính sách đặc thù ưu đãi để yên tâm công tác, đảm bảo đời sống sinh hoạt; các chế độ BHXH, BHYT được điều chỉnh, bổ sung phù hợp thực tiễn; CNVCLĐ khó khăn, thu nhập thấp được Nhà nước cho vay vốn phát triển sản xuất, vay tiêu dùng, vay tiền xây nhà ở với lãi suất ưu đãi để ổn định đời sống, yên tâm công tác, lao động sản xuất.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Kết quả đạt được

Căn cứ Thông báo định hướng những nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn; Quyết định số 5581/QĐ-TLĐ ngày 11/11/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2023; Chương trình số 03/CTr-BCH ngày 18/01/2023 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Chương trình công tác Công đoàn năm 2023; LĐLĐ tỉnh đã cụ thể hóa thành chương trình công tác công đoàn và giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 đến 11/11 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ (Kết quả, tính đến 31/5/2023, có 8/10 chi

tiêu đạt và vượt, còn 02/10 chỉ tiêu TLD giao đang tiếp tục triển khai thực hiện cuối năm dự kiến đạt và vượt).

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Công đoàn

Ban.Thường vụ LĐLĐ tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao về công tác chỉ đạo Đại hội: Ban hành văn bản chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội công đoàn tỉnh; đã chuẩn bị xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ủy Ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo xin chủ trương để tiếp tục thực hiện theo quy trình; Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra đảm bảo theo quy định; đã chỉ đạo 11 CĐCS đại hội điểm; đã có 778/778 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội và tổ chức hội nghị đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam đạt 100%; tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo thành công Đại hội điểm LĐLĐ Thành phố (tổ chức vào ngày 21/6/2023); duyệt đại Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở; tiếp tục hoàn thiện báo cáo chính trị, đề án nhân sự trình đại hội XIII công đoàn tỉnh đảm bảo theo kế hoạch.

1.2. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động

Các cấp công đoàn chủ động nắm tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, CNVCLĐ; phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời chế độ chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định 145/NĐ-CP của Chính phủ. Kết quả có 717/717 cơ quan HCSN tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt 100% chỉ tiêu TLD giao), 30/30 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn sử dụng từ 10 lao động trở lên tổ chức hội nghị NLĐ (đạt 100% chỉ tiêu TLD giao); có 05 doanh nghiệp nhà nước, 50 doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc để giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quan hệ lao động (đạt 100% chỉ tiêu TLD giao). Việc tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại tại nơi làm việc được các doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung hội nghị đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của Người lao động và người sử dụng lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Triển khai Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ, ngày 16/01/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thực hiện các chính sách hỗ

trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Qua triển khai toàn tỉnh không có đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

LĐLĐ tỉnh tham gia ý kiến vào 35 dự thảo văn bản của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; trong đó có dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); Luật Dân chủ cơ sở, Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)... đã được đoàn viên, người lao động tích cực tham gia đóng góp ý kiến.

Đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tại Hội nghị đã có 22 ý kiến trong tổng số trên 300 cử tri là công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở được 03 cuộc tại 13 đơn vị (*trong đó LĐLĐ tỉnh kiểm tra theo Kế hoạch của BCD Tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại 05 đơn vị; Công đoàn cấp trên tại 08 đơn vị*) nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc, tổ chức Hội nghị NLĐ, tổ chức đối thoại, thương lượng tại nơi làm việc; thực hiện chính sách tiền lương, thu nhập, hợp đồng lao động, TULĐTT; chính sách BHXH, BHTN và BHYT cho NLĐ; kiểm tra, giám sát việc trích nộp kinh phí công đoàn, việc triển khai và các chính sách khác có liên quan đến NLĐ theo quy định của pháp luật. Qua kiểm tra, giám sát hầu hết các đơn vị đều chấp hành thực hiện tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các chế độ chính sách cho NLĐ đặc biệt là việc thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, ngày 12/6/2022, nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động...

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ, ngày 02/6/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Công đoàn thực hiện giám sát, phản biện xã hội; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu (*dự kiến thời gian giám sát vào quý III/2023*); tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tích cực chỉ đạo các cấp Công đoàn xây dựng kế hoạch giám sát năm 2023; kết quả trong 6

tháng đầu năm, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã phối hợp giám sát được 4 cuộc tại 18 đơn vị với các nội dung liên quan đến việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật... đối với đoàn viên, CCVCLĐ.

Công tác ATVSLĐ, chăm sóc sức khỏe NLĐ và bảo vệ môi trường được các cấp công đoàn triển khai thường xuyên với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”; cùng với chủ đề của Tháng Công nhân “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ban hành Kế hoạch và chỉ đạo 100% CĐCS doanh nghiệp triển khai và tổ chức các hoạt động. LĐLĐ tỉnh đã tham gia điều tra 02 cuộc về tai nạn lao động, tổ chức 01 lớp tập huấn, huấn luyện về công tác ATVSLĐ cho 78 cán bộ làm công tác ATLĐ trong các doanh nghiệp. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên được kiện toàn tại các đơn vị có ngành nghề kinh doanh có nguy cơ tai nạn lao động đã phát huy được vai trò nòng cốt trong phong trào đảm bảo ATVSLĐ ở cơ sở.

Hướng dẫn, giúp đỡ CĐCS trong các doanh nghiệp ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TULĐTT): Các CĐCS doanh nghiệp đã thực hiện thương lượng tập thể để đi đến sửa đổi, bổ sung, ký kết các điều khoản có lợi trong TULĐTT, đã ký mới 02 bản TULĐTT (*đạt 100% chỉ tiêu TLĐ giao*). Chất lượng TULĐTT tiếp tục được nâng lên, đã chú trọng thương lượng và đưa vào ký kết những nội dung về lương, thưởng, chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ. có 30 bản TULĐTT đạt loại B, 10 bản đạt loại C và 20 bản đạt loại D.

Thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-TLĐ của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng bữa ăn ca của NLĐ; LĐLĐ tỉnh đã tiếp tục triển khai đến các cấp công đoàn trong tỉnh và trực tiếp vận động người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca bằng và cao hơn 18.000^d theo quy định tại Kết luận số 03/KL-BCH, ngày 18/01/2022 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam ở 03 doanh nghiệp (*đạt 100% chỉ tiêu TLĐ giao*).

Hoạt động tư vấn pháp luật được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện, đạt kết quả tích cực; có 930 lượt người được tư vấn pháp luật; trong đó tư vấn trực tiếp là 130 lượt người và 800 lượt người được tư vấn gián tiếp thông qua Hội nghị tập huấn, nói chuyện chuyên đề.

1.3. Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLD được các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức thiết thực, đa dạng. Tính đến ngày 31/5/2023 đã hỗ trợ **5.507** suất quà với tổng số tiền: **4.173.000.000đ** (trong đó: LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 2.853 suất với tổng số tiền: 2.745.600.000đ; cấp trên cơ sở và cấp cơ sở hỗ trợ 2.654 suất với tổng số tiền: 1.427.400.000đ) cụ thể:

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 02 Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết” năm 2023 cho đoàn viên, CCVCLĐ; 8/8 LĐLĐ huyện, thành phố, 3/3 Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức đều triển khai và tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Gắn kết” theo đúng kế hoạch của LĐLĐ tỉnh, đã tạo sức lan tỏa, ấm áp, vui tươi phấn khởi, tin tưởng sâu sắc của CCVCLĐ đối với sự lãnh đạo của Đảng, quan tâm chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của tổ chức công đoàn; 100% CĐCS đều quan tâm tặng quà cho CCVCLĐ khó khăn đón Tết.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 các cấp công đoàn trong tỉnh đã hỗ trợ các gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, bão lũ; đoàn viên, người lao động thiếu, mất việc làm; đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng gia đình chính sách hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình; các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm động viên các CĐCS Trường học vùng sâu, vùng xa biên giới và đơn vị thực hiện nhiệm vụ trực Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với **5.333 suất quà**, với tổng số tiền **2.971.500.000 đồng**.

Nhân dịp “Tháng Công nhân” năm 2023, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức giao lưu tìm hiểu chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật; văn nghệ, thể thao trong đoàn viên, người lao động nhân “Tháng Công nhân” năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”. Tại buổi giao lưu, các đoàn viên, người lao động tham gia trả lời câu hỏi tìm hiểu về Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, chính sách, pháp luật có liên quan đến đoàn viên, người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019; Luật bảo hiểm xã hội 2014, Luật Công đoàn, luật ATVSLĐ và nhiều nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao sôi nổi như thi đấu kéo co, bóng đá 07 người trong đoàn viên, người lao động... thăm và tặng quà cho 13 doanh nghiệp trực tiếp sản xuất trên địa bàn tỉnh, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu và kỷ niệm gặp mặt 60 năm ngày thành lập Công

đoàn. Các cấp Công đoàn đã hỗ trợ cho **173 suất quà** cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền **232.500.000 đồng** và tiếp tục đi thăm và tặng quà cho các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Mái ấm công đoàn và xây nhà lưu trú: Đã triển khai xây dựng 01 nhà lưu trú cho đoàn viên tại CDCS Trung tâm Y tế huyện Than Uyên – Đây là công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Lai Châu và Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; quy mô nhà cấp 4 gồm 05 gian khép kín 120m²; đảm bảo chỗ nghỉ ngơi, sinh hoạt cho gia đình đoàn viên và đoàn viên được tăng cường góp phần giảm bớt khó khăn, yên tâm công tác cho đoàn viên từ nguồn quỹ xã hội công đoàn và các nguồn hỗ trợ khác với tổng số tiền 969.000.000^d (Trong đó Công đoàn Viên chức Việt Nam hỗ trợ 250.000^d); Với trách nhiệm xã hội Ban Thường vụ LĐLĐ đã tích cực vận động đã được Quỹ Tấm lòng vàng của Báo Lao động, các Doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư khởi công xây dựng 02 phòng học (gồm 4 gian) cho học sinh tại điểm trường Bản Mỳ, xã Ta Gia, huyện Than Uyên với tổng diện tích 130m² với số tiền 650.000.000^d.

Chương trình phúc lợi đoàn viên: Trong 6 tháng đầu năm tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi cho đoàn viên nhân “Tháng Công nhân” năm 2023 với 03 Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hoàng Gia Lai Châu; Công ty TNHH Một thành viên Việt Anh LC; Công ty TNHH Một thành viên Thế Anh Lai Châu. Tính đến ngày 31/5/2023 có 11 bản ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên còn thời hạn mang lợi ích cho gần 3.850 đoàn viên, người lao động được hưởng lợi từ thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm: LĐLĐ tỉnh hiện có 19 dự án đang vay hoạt động với tổng số vốn là 950.000.000^d đều có hiệu quả mang lại thu nhập tăng thêm cho gia đình đoàn viên từ 4 triệu đến 5 triệu đồng/tháng.

1.4. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động

Trong 6 tháng đầu năm các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị và doanh nghiệp với trên 92.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết đại hội đảng, đại hội công đoàn các cấp; về Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu, Công đoàn Việt Nam; Chương trình

hành động của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh và cấp ủy cùng cấp thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng của đất nước, của tỉnh; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường viết tin, bài về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn toàn tỉnh, nhất là các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLD nhân dịp Tết Nguyên đán, Đại hội công đoàn các cấp, tuyên truyền về gương điển hình tiêu biểu trong hoạt động công đoàn... chất lượng các tin, bài tiếp tục được nâng cao. Trong 6 tháng đầu năm đã có trên 150 tin, bài viết, phóng sự về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tỉnh, đại hội CĐCS, các hoạt động chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu, Công đoàn Việt Nam được đăng và phát trên các phương tiện báo chí của tỉnh, Tạp chí Lao động Công đoàn; Báo Lao động; Đài truyền thanh, truyền hình tại địa phương; tỉnh và cổng thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh. Trang Fanpage Công đoàn Lai Châu và công đoàn cấp trên trực tiếp đã phát huy hiệu quả tích cực, truyền tải nhanh, kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng, đại hội công đoàn các cấp; những việc làm mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn...; đồng thời tiếp nhận và xử lý, phản hồi các thông tin, phản ánh hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ theo dõi và kết nối.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, hội thi, hội diễn, các hoạt động thể dục, thể thao nhân dịp Tết Nguyên đán, nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, chào mừng 60 năm Ngày thành lập Công đoàn Lai châu, Tháng Công nhân... được các cấp công đoàn tổ chức và diễn ra sôi nổi tạo sân chơi lành mạnh, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Tổ chức thành công giải bóng đá trong đoàn viên, CNVCLĐ chào xuân năm 2023 với 08 đội bóng và trên 100 cầu thủ tham gia; tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao sôi nổi như thi đấu kéo co, bóng đá 07 người trong đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân với gần 150 vận động viên tham gia.

Trong 6 tháng đầu năm đã có trên 10 nghìn lượt đoàn viên, CNVCLĐ, nhân dân, học sinh được hưởng thụ thiết chế văn hóa nhà thi đấu Thể dục, Thể thao của LĐLĐ tỉnh và nhà văn hóa công nhân lao động của LĐLĐ huyện Nậm Nhùn, Tân

Uyên đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, không khí phấn khởi động viên, khuyến khích phong trào tập luyện thể dục thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện sức khỏe, thể lực cho đoàn viên, người lao động và các cháu học sinh, nhân dân trong toàn tỉnh.

1.5. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

100% các cấp công đoàn đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội công đoàn các cấp gắn với thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023 và hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2024), 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2024), 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho đồng bào và cán bộ Lai Châu (12/12/1953 - 12/12/2023) và 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004 - 01/01/2024).

Nhân dịp 60 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lai Châu (15/4/1963 - 15/4/2023); Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” LĐLĐ tỉnh trình UBND tỉnh tặng Bằng khen 27 tập thể, cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 72 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 18 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” nhân “Tháng công nhân” năm 2023.

Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp công đoàn triển khai sâu rộng Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” giai đoạn 2; kết quả tính đến ngày 31/5/2023 toàn tỉnh đã có 2.611/2.300 sáng kiến được cập nhật tham gia dự thi trên Cổng thi trực tuyến Công đoàn Việt Nam, đạt 113% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao cả 2 giai đoạn, hoàn thành chỉ tiêu Tổng giao trước 265 ngày.

Ban hành Kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” lần thứ IV, năm 2023; đôn đốc, tổng hợp, đăng ký thi đua năm 2023 của Khối, Cụm thi đua và của hệ thống công đoàn gửi Tổng Liên đoàn, UBND tỉnh; đăng ký thi đua “Dân vận khéo” năm 2023; Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong tham mưu thực hiện công tác Dân vận năm 2022; Hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ, bằng khen cho 08 tập thể và

08 cá nhân. Đơn đốc đăng ký các công trình, sản phẩm, phần việc gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong 6 tháng đầu năm đã có 18 công trình, đăng ký là công trình, sản phẩm, phần việc gắn biển chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2023-2028. Tính đến hết tháng 5/2023, có 45 công trình, phần việc sản phẩm đã hoàn thiện, trong đó có 14 công trình gắn biển và 21 phần việc chào mừng đại hội công đoàn các cấp.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh, nhân rộng mô hình “Quỹ tương hỗ Công đoàn”. Lũy kế đến 31/5/2023 các CĐCS đã giúp đỡ cho 338 đoàn viên công đoàn và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế và giải quyết khó khăn của gia đình với tổng số tiền **4.067.150.000^d**; tăng so với năm 2022 là 10 mô hình và có thêm 87 đoàn viên được vay không lãi suất. Thông qua mô hình này nhiều đoàn viên đã bớt khó khăn yên tâm công tác, lao động; mô hình được nhiều CĐCS tích cực hưởng ứng, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong đoàn viên các cấp công đoàn.

1.6. Phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn

Ban hành Nghị quyết của Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Chương trình làm việc của Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh năm 2023; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ, UBKT LĐLĐ tỉnh; dự thảo Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức và giới thiệu cán bộ ứng cử trong các cơ quan trực thuộc LĐLĐ tỉnh Lai Châu.

Tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; kết quả, trong 6 tháng đầu năm thành lập mới 10 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước với tổng số 260 đoàn viên (*đạt 194% chỉ tiêu*) Tổng Liên đoàn giao.

Giải thể 09 CĐCS khối doanh nghiệp, sáp nhập ghép thành 02 CĐCS khối doanh nghiệp theo cụm theo tinh thần Nghị quyết số 10/NQ-BTV ngày 15/02/2022 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh (Khóa XII) về Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở ít đoàn viên.

Thực hiện quy trình, hoàn thiện hồ sơ trình Tổng Liên đoàn công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; thực hiện quy trình, ban

hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; bổ sung phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban hành kế hoạch luân chuyên, điều động cán bộ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2023; Kế hoạch tập huấn cán bộ công đoàn năm 2023; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí năm 2023.

Các cấp công đoàn đã tổ chức tập huấn 5 lớp về: Nghiệp vụ công tác công đoàn; hướng dẫn thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trên địa bàn tỉnh và công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy; chuyển đổi số, an ninh mạng; tập huấn kỹ năng viết tin, bài...; cho trên 250 lượt cán bộ công đoàn tham gia.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động”, các cấp công đoàn đã tích cực tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh có hơn 300 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được học tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và chuyên môn, tay nghề, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Thường xuyên, chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh thực hiện cập nhật thông tin đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên qua hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên; đến 31/5/2023 có 766 CĐCS cập nhật cho 20.841 đoàn viên lên Phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn đạt 90.6%.

Công tác vận động đoàn viên, CCVCLĐ tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tham gia cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp công đoàn quan tâm đẩy mạnh gắn với các hoạt động của tổ chức công đoàn. Trong 6 tháng đầu năm công đoàn các cấp đã giới thiệu 711 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp; đã kết nạp được 199 Đảng viên.

Ban hành kế hoạch số 401/KH-LĐLĐ ngày 09/01/2023 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về công tác Dân vận của tổ chức công đoàn năm 2023 để thực hiện Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về Công tác Dân vận năm 2023.

1.7. Công tác Nữ công

Các cấp công đoàn đã chủ động tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, trọng tâm là Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; Kết luận số 1500b/KL-TLĐ ngày 08/01/2021 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ trong tình hình mới gắn với tuyên truyền các cuộc vận động “Tuyên truyền, giáo dục 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam kết quả, trên 95% CĐCS tổ chức với những nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với trên 35 nghìn lượt nữ CNVCLĐ tham gia.

LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn về công tác nữ công, đăng ký thi đua năm 2023 chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và “Tuần lễ áo dài”, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3... phù hợp điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: gặp mặt, ôn lại truyền thống, nói chuyện chuyên đề, thi cắm hoa, thi nữ công gia chánh, tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm, tặng quà, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trao tặng áo dài...trong nữ đoàn viên, CNVCLĐ...,LĐLĐ tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề về vị trí, vai trò của phụ nữ trong cuộc cách mạng 4.0 cho gần 400 đại biểu là đoàn viên, CNVCLĐ các CĐCS thuộc Công đoàn Ngành Y tế, Giáo dục, Công đoàn Viên chức, LĐLĐ thành phố, CĐCS Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Qua buổi nói chuyện, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn, CNVCLĐ trong toàn tỉnh về những kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc để tự tin trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Thông qua các hoạt động đã tạo điều kiện cho nữ

cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiểu biết về truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, về hoạt động Nữ công công đoàn đồng thời tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc con cái và tham gia tích cực các hoạt động xã hội góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

1.8. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn

Chỉ đạo UBKT công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và công tác tổ chức năm 2023 cho LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn Viên chức.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp công đoàn thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và của TLĐ.

11/11 Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra tài chính đồng cấp trước khi nộp báo cáo về LĐLĐ tỉnh theo đúng quy định (đạt 100% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao). Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp tiến hành kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam: 626 cuộc; trong đó kiểm tra cùng cấp: 621 cuộc, kiểm tra cấp dưới: 5 cuộc. Kiểm tra công tác quản lý tài chính tài sản công đoàn: 624 cuộc; trong đó kiểm tra cùng cấp: 616 cuộc, kiểm tra cấp dưới: 8 cuộc; giám sát 34 cuộc trong đó giám sát tổ chức: 26 cuộc, giám sát cá nhân 8 cuộc.

1.9. Công quản lý tài chính, tài sản công đoàn

Chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện quyết toán tài chính công đoàn năm 2022 theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.

Triển khai thực hiện các quy định mới về công tác tài chính công đoàn đảm bảo kịp thời, đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam; tham gia tập huấn phần mềm mới về công tác tài chính của TLĐ; tăng cường đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn; giao dự toán- thu chi tài chính cho các đơn vị đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch; công tác quản lý, thu chi quỹ xã hội công đoàn tỉnh đảm bảo đúng quy định.

Tiếp tục hoàn thiện quyết toán giai đoạn I nhà thi đấu thể dục, thể thao LĐLĐ tỉnh trình Tổng Liên đoàn phê duyệt; phối hợp với các đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật giai đoạn 2 nhà thi đấu TDTT trình Tổng Liên đoàn phê duyệt.

Kịp thời ban hành Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ Đại hội cho 11/11 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở từ nguồn Tổng Liên đoàn cấp.

2. Hạn chế và nguyên nhân

Hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ nhất là công tác chỉ đạo tổ chức đại hội CĐCS của Ban Chấp hành công đoàn một số đơn vị có mặt, có nội dung còn lúng túng, chưa sâu, chưa kịp thời, chưa tích cực; một số đơn vị chưa chú trọng công tác truyền thông công đoàn.

Nguyên nhân: Một số cán bộ công đoàn các cấp năng lực, kinh nghiệm hoạt động có mặt hạn chế; cán bộ CĐCS kiêm nhiệm bận nhiều công việc nên tham gia các hoạt động công đoàn còn gặp nhiều khó khăn; chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến đoàn viên, CCVCLĐ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 02-NQ/TW, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn, Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh và cấp ủy cùng cấp thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Tuyên truyền về Đại hội công đoàn các cấp; tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng của đất nước, của tỉnh; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên, CCVCLĐ.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Đại hội XIII công đoàn tỉnh Lai Châu theo Thông tri số 04-TT/TU, ngày 15/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch số 179/KH-TLĐ, ngày 03/3/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch số 328/KH-LĐLĐ ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2023 - 2028; xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp công đoàn và đoàn viên; chuẩn bị tốt nội dung các văn kiện, nhân sự của Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo đúng quy định; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương mới của Đảng, Chương trình hành động của cấp ủy Đảng các cấp thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW vào văn kiện trình Đại hội công đoàn cấp mình đảm bảo phù hợp, sát với thực tiễn; duyệt Đại hội cho 11/11 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm tại Liên đoàn Lao động

Thành phố (tổ chức vào ngày 21/6/2023); hoàn thành Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trước ngày 31/7/2023; tổ chức Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu vào tháng 10/2023.

3. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; quan tâm thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công đoàn; giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ; triển khai thực hiện Chương trình công tác Dân vận số 27/CTr-TU ngày 12/12/2022 của Tỉnh ủy về Chương trình công tác Dân vận năm 2023; chú trọng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh tại các đơn vị đảm bảo thực chất, hiệu quả.

4. Quan tâm công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, hỗ trợ kịp thời đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật, phát huy vai trò của công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với công tác quản lý, cập nhật danh sách đoàn viên thông qua hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên; Làm tốt công tác kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp gắn công tác quy hoạch với sử dụng cán bộ được quy hoạch. Quan tâm, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn nhất là cán bộ CĐCS các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

5. Các cấp công đoàn tiếp tục triển khai chương trình Phúc lợi nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và NLĐ. Thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung, giải pháp chăm lo lợi ích đoàn viên công đoàn bao gồm lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và lợi ích chính trị. Kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cả vật chất và tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức có hiệu quả các chương trình “Tết Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn”... Tiếp tục vận động đoàn viên, CNVCLĐ, các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ “Xã hội Công đoàn tỉnh”; tích cực vận động CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; hoàn thành công trình xây dựng 02 phòng học cho học sinh tại điểm trường Bản Mỹ, xã Ta Gia, huyện Than Uyên (dự kiến khánh thành trong tháng 8/2023).

6. Tiếp tục duy trì và ký mới thỏa thuận hợp tác về “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; sử dụng có hiệu quả quỹ “Xã hội Công đoàn tình”; nguồn vốn từ “Quỹ quốc gia giải quyết việc làm” “Quỹ tương hỗ công đoàn” đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích và có các biện pháp đảm bảo an toàn nguồn vốn cho vay.

7. Tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở, trọng tâm là các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” gắn với Chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid- 19”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, cuộc vận động cán bộ, công chức “Nói không với tiêu cực”; phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả; động viên cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác với “Năng xuất, chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đăng ký thực hiện các đề tài, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai các mô hình đã đăng ký, mô hình “Quỹ Tương hỗ Công đoàn” đảm bảo thực chất, hiệu quả để khuyến khích, nhân rộng. Làm tốt công tác sơ, tổng kết; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua.

8. Chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục lựa chọn các công trình, sản phẩm, phần việc có ý nghĩa, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động và xã hội để gắn biển các công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

9. Kiểm tra việc Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn; việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023.

10. Phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua cụm Liên đoàn Lao động 7 tỉnh Biên giới phía Bắc năm 2023; khởi thi đua Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể năm 2023; Chỉ đạo các cấp tổ chức các hoạt động nhân Ngày 20/10 và các ngày lễ lớn của tỉnh, của Đất nước.

11. Chỉ đạo UBKT công đoàn các cấp hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; chủ động ngăn ngừa, phát hiện và kiểm tra kịp thời các dấu hiệu vi

phạm; giám sát kết luận sau kiểm tra. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT công đoàn các cấp; giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

12. Tập trung chỉ đạo thu tài chính công đoàn đảm bảo theo kế hoạch TLĐ giao; hoàn thành cơ bản các hạng mục (giai đoạn 2) của nhà thi đấu thể dục thể thao LĐLĐ tỉnh theo kế hoạch. Tích cực vận động đoàn viên, CNVCLĐ, các nhà hảo tâm, các đơn vị ủng hộ quỹ xã hội công đoàn tỉnh; công khai minh bạch trong quản lý sử dụng quỹ đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ, đúng quy chế.

13. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2023 theo quy định. Tổng kết hoạt động công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát; công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2024.

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Đ/c Vũ Thị Giáng Hương - Trưởng BTG TLĐ;
- Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy;
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- LĐLĐ các huyện, TP, CDN, CĐVC;
- Lưu VT .

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lương Xuân Trường

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LAI CHÂU


BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
6 tháng đầu năm 2023

(Số liệu tính đến ngày : 31/5/2023)

(Kèm theo Báo cáo số 707/LĐLĐ ngày 02/6/2023 của BTV LĐLĐ tỉnh Lai Châu)

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Ghi chú	Ghi chú
I	Tình hình CNVCLĐ và việc thực hiện một số chính sách quan trọng đối với người lao động			
1.	Số DN nợ lương người lao động	DN	0	
	Số tiền lương DN nợ người lao động	triệu đồng		
2.	Số DN nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN	DN	0	
	Số tiền DN nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN	triệu đồng		
3.	Số vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công đã xảy ra. Trong đó:	vụ	0	
	+ Doanh nghiệp nhà nước	vụ		
	+ Doanh nghiệp ngoài nhà nước	vụ		
	+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	vụ		
4.	Số vụ tai nạn lao động. Trong đó:	vụ	1	
	+ Doanh nghiệp có công đoàn	vụ	0	
	+ Doanh nghiệp không có công đoàn	vụ	1	
	Số người bị tai nạn lao động. Trong đó:	người	1	
	+ Doanh nghiệp có công đoàn	người	0	
	+ Doanh nghiệp không có công đoàn	người	1	
	Số vụ tai nạn lao động chết người. Trong đó:	vụ	1	
	+ Doanh nghiệp có công đoàn	vụ	0	
	+ Doanh nghiệp không có công đoàn	vụ	1	
	Số người chết vì tai nạn lao động. Trong đó:	người	1	
	+ Doanh nghiệp có công đoàn	người	0	
	+ Doanh nghiệp không có công đoàn	người	1	
5.	Số người mắc bệnh nghề nghiệp. Trong đó:	người	0	
	+ Số người mắc mới trong kỳ báo cáo	người	0	
6	Số DN có thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên	DN	46	
	Số an toàn vệ sinh viên	người	78	
II	Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động			
7.	Số doanh nghiệp có thoả ước lao động tập thể	DN	60	
	+ Doanh nghiệp nhà nước	DN	5	
	+ DN ngoài nhà nước	DN	55	
	+ DN có vốn đầu tư nước ngoài	DN	0	
8.	Tổng số cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng tổ chức hội nghị CB,CC,VC	đơn vị	717	

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Ghi chú	Ghi chú
	Số cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng đã tổ chức hội nghị CB,CC,VC	đơn vị	717	
9.	Số DN nhà nước đã tổ chức hội nghị NLD	DN	5	
	Số DN ngoài khu vực NN đã tổ chức hội nghị NLD	DN	25	
10.	Số DN nhà nước đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Trong đó:	DN	5	
	+ Đối thoại định kỳ	cuộc	5	
	+ Đối thoại đột xuất	cuộc	0	
	Số DN ngoài khu vực nhà nước đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Trong đó:	DN	50	
	+ Đối thoại định kỳ	cuộc	50	
	+ Đối thoại đột xuất	cuộc	0	
11.	Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó:	đơn vị	747	
	+ Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập	đơn vị	717	
	+ Doanh nghiệp nhà nước	DN	5	
	+ Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước	DN	25	
12.	Số người được tư vấn pháp luật	lượt người	930	
13.	Số người được bảo vệ tại tòa án	người	9	
14.	Giám sát, phân biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị	cuộc	4	
	+ Số cuộc CĐ chủ trì giám sát	cuộc	0	
	+ Số cuộc CĐ tham gia giám sát	cuộc	4	
	+ Số cuộc hội nghị phân biện	cuộc	0	
15.	Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi	lượt người	5.506	
	Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi	triệu đồng	3.204,00	
	Số đoàn viên, người lao động được thụ hưởng chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”	lượt người	3.850	
	Số tiền hưởng lợi	triệu đồng	400	
16.	Quỹ xã hội công đoàn (do đoàn viên, NLD và các tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ)	người		
	+ Số tiền vận động được trong kỳ báo cáo	triệu đồng	405	
	+ Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm CĐ”	nhà	1	
	+ Số tiền hỗ trợ xây mới, sửa chữa	triệu đồng	969	
17.	Quỹ trợ vốn (chương trình, dự án tài chính vi mô)	cuộc	0	
	+ Số vốn cho vay trong kỳ báo cáo	triệu đồng		
	+ Số người được cho vay	người		
18.	Quỹ quốc gia về việc làm	triệu đồng		
	+ Số vốn cho vay trong kỳ báo cáo	triệu đồng	950	
	+ Số người được cho vay	người	19	
III	Công tác thi đua			

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Ghi chú	Ghi chú
19.	Số sáng kiến được công nhận	sáng kiến	1.447	
	Giá trị làm lợi	triệu đồng		
	Tiền thưởng sáng kiến	triệu đồng		
20.	Số công trình, sản phẩm thi đua được công nhận	CT, SP	14	
	Giá trị làm lợi từ các công trình, sản phẩm thi đua được công nhận	triệu đồng		
21.	Số người đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”	người	537	
IV	Công tác tuyên truyền, giáo dục			
22.	Số đoàn viên, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của Công đoàn	lượt người	92.500	
23.	Số đoàn viên, người lao động được tham gia hoạt động văn hoá, thể thao, hội diễn văn nghệ do công đoàn tổ chức	lượt người	7.344	
24.	Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp	lượt người	2.926	
V	Công tác nữ công			
25.	Số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập ban nữ công quần chúng	đơn vị	11	
26.	Số CĐCS khu vực HCSN, DNNN có từ 10 nữ đoàn viên trở lên. Trong đó:	đơn vị	395	
	+ Số BNC quần chúng đã thành lập đầu kỳ báo cáo	BNC	395	
	+ Số BNC quần chúng thành lập mới trong kỳ báo cáo	BNC	0	
27.	Số CĐCS ngoài khu vực NN có từ 10 nữ đoàn viên trở lên. Trong đó:	CĐCS	9	
	+ Số ban nữ công quần chúng đã thành lập đầu kỳ báo cáo	BNC	9	
	+ Số BNC quần chúng thành lập mới trong kỳ báo cáo	đơn vị	0	
28.	Tổng số ủy viên ban nữ công quần chúng. Trong đó:	người	1.240	
	+ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở	người	35	
	+ Công đoàn cơ sở khu vực HCSN và DNNN	người	1.178	
	+ CĐCS ngoài khu vực Nhà nước	người	27	
29.	Số người được khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Trong đó:	người		
	+ Khu vực HCSN và DNNN	người		
	+ Khu vực ngoài Nhà nước	người		
VI	Công tác kiểm tra			
30.	Số CD cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp trong kỳ	lượt	11	
VII	Công tác tổ chức			
31.	Tổng số CNVCLĐ	người	23.107	

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Ghi chú	Ghi chú
32.	Tổng số đoàn viên công đoàn. Trong đó:	người	22.997	
	+ Tổng số đoàn viên kết nạp mới	người	260	
	+ Tổng số đoàn viên giảm	người	286	
	+ Tổng số đoàn viên tăng (giảm thực tế)	người	-26	
33.	Tổng số công đoàn cơ sở. Trong đó:	CĐCS	778	
	+ Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp	CĐCS	712	
	+ Doanh nghiệp Nhà nước	CĐCS	5	
	+ Doanh nghiệp ngoài nhà nước	CĐCS	62	
	+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	CĐCS	0	
	+ Số nghiệp đoàn	ND	0	
34.	Tổng số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở	đơn vị	11	
35.	Số DN có 25 công nhân lao động trở lên. Trong đó:	DN	12	
	Số doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở	DN	11	
36.	Tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn	lượt người	156	
	Số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn	lượt người	100	
37.	Số đoàn viên công đoàn được CĐCS giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp	người	711	
	Số đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng	người	199	
38.	Số CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	đơn vị	0	
39.	Số CĐ cơ sở khu vực nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	CĐCS	0	
	Số CĐ cơ sở ngoài khu vực nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	CĐCS	0	